



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ฉบับประจำวันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สกอ.จับตาศ.ไปนอกหวั่นเป็นแรงงานทาส

โดย เดลินิวส์ วัน พฤหัสบดี ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2551 02:49 น.

จากกรณีที่คณะกรรมการเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ระบุว่าปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาไปทำงานต่างประเทศในช่วงปิดภาคฤดูร้อนตามโครงการ Work and Travel ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนมาก โดยคาดว่าในปีนี้มีมากกว่า 8,000 คน แต่การไปทำงานก็พบปัญหาหลายประการนั้น ดร.สุเมธ แย้มมนุญ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ทางคณะกรรมการเครือข่ายรองอธิการบดีฯ ได้รายงานว่าเป็นโครงการที่ดีที่นิสิตนักศึกษาจะได้เรียนรู้และหาประสบการณ์ในต่างประเทศ แต่พบปัญหาคือ งานที่นิสิตนักศึกษาไปทำมักจะเป็นงานที่ใช้แรงงานระดับ 3D คือ Dirty สกปรก Dangerous อันตราย และ Difficult ลำบาก ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ต้องอาศัยทักษะมากนัก อีกทั้งในการทำสัญญาก็พบว่านิสิตนักศึกษาต้องเซ็นสัญญาฝ่ายเดียว โดยไม่สามารถตรวจสอบคู่สัญญาได้ จึงทำให้เด็กถูกเอาเปรียบได้ง่าย นอกจากนี้บริษัทที่รับสมัครก็ระบุว่า มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะตอนที่อยู่ที่เมืองไทยเท่านั้น เมื่อเดินทางไปแล้วก็ขึ้นกับบริษัทในต่างประเทศที่จะต้องรับผิดชอบ

ดร.สุเมธ กล่าวต่อไปว่า จากสภาพปัญหาดังกล่าวขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้วางมาตรการเบื้องต้นโดยกำหนดให้มหาวิทยาลัยช่วยคัดกรองบริษัท และเตือนนิสิตนักศึกษาให้มีการหารือกับผู้ปกครอง และอาจารย์ก่อนทำสัญญารวมทั้งขอให้มหาวิทยาลัยช่วยดูรายละเอียดของสัญญาต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี้ สกอ.จะหารือร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อหามาตรการดูแลนิสิตนักศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

"สกอ.คงไม่สามารถห้ามนิสิตนักศึกษาเข้าโครงการ เพราะจริง ๆ เป็นเรื่องดีที่เด็กจะได้ฝึกฝนตนเอง แต่เมื่อมีเด็กเดินทางไปจำนวนมาก ๆ ก็ต้องดูแล เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บถึงเสียชีวิต ถูกโกงค่าแรง หรือถูกกดขี่ได้ ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลสหรัฐก็ส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติเข้าไปใช้แรงงาน ซึ่งหากพบปัญหาทางการสหรัฐก็จะขึ้นบัญชีดำบริษัทเหล่านั้นไว้" ดร.สุเมธ กล่าว.

